

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Nguyễn Tuấn Anh*, **Phạm Thị Huyền**
Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

TÓM TẮT

Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Theo đó, công tác xây dựng Đảng trở thành một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn, quyết định vai trò lãnh đạo của Đảng. Do đó luận bàn về vấn đề xây dựng Đảng đã có nhiều công trình khoa học làm sáng tỏ, song nghiên cứu một cách trực tiếp về vấn đề vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay được các tác giả tiếp cận dưới góc độ Khoa học Chính trị là một hướng đi mới. Qua phân tích, tổng hợp vấn đề, chúng tôi làm rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trên các phương diện: Tư tưởng, lý luận; chính trị; tổ chức; đạo đức. Trên nền tảng lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, từ đó đặt ra nhiệm vụ cần thiết phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay để thấy rằng, logic nghiên cứu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và chính đôn Đảng hiện nay để Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xứng đáng là lương tâm, danh dự, trí tuệ của thời đại.

Từ khóa: *Xây dựng Đảng; tư tưởng; lý luận; chính trị; tổ chức; đạo đức.*

Ngày nhận bài: 10/4/2020; Ngày hoàn thiện: 11/5/2020; Ngày đăng: 25/5/2020

APPLYING HO CHI MINH IDEOLOGY ON PARTY CONSTRUCTION IN THE CURRENT PERIOD

Nguyen Tuan Anh*, **Pham Thi Huyen**
TNU - University of Education

ABSTRACT

The 12th Congress of the Communist Party of Vietnam affirmed: Party building is a key task. Accordingly, the Party building work becomes an extremely important and vital task, determining the leadership role of the Party. Therefore, the discussion of building Party has had many scientific works to clarify but direct research on the application of Ho Chi Minh's thought about Party building in the present period accessed by the authors from the perspective of Political Science is a new direction. Through analysis and synthesis of the issue, we clarify the content of Ho Chi Minh thought on building the Party in the following aspects: Thought, theory; politic; organization; morality. Based on the theoretical background of Ho Chi Minh's thought on building the Party, from that, it is necessary to apply the Ho Chi Minh thought on building the Party in the current period to see that the logic of research has The significance is especially important in the work of building the Party and adjusting the Party so that the Communist Party of Vietnam always deserves the honor and wisdom of the era.

Keywords: *Party building; ideology; reasoning; politics; organization; ethics.*

Received: 10/4/2020; Revised: 11/5/2020; Published: 25/5/2020

* Corresponding author. Email: anhnt@tnue.edu.vn

1. Đặt vấn đề

Sinh thời Hồ Chí Minh luôn khẳng định: Thành lập Đảng là nhiệm vụ trước hết, xây dựng Đảng là nhiệm vụ trước tiên. Theo đó, thành lập Đảng và xây dựng Đảng được hiểu là hai nhiệm vụ có mối quan hệ mật thiết và quy định lẫn nhau. Tuy nhiên, ngay sau khi có Đảng, điều quan trọng để Đảng hoàn thành nhiệm vụ cách mạng trước dân tộc, giai cấp và nhân dân. Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới để xứng đáng là một Đảng cầm quyền, tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, lương tâm và danh dự của dân tộc, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.

2. Nội dung

2.1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Với tính cách là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng chăm lo xây dựng, rèn luyện Đảng ta thành một đảng cầm quyền, thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sứ mệnh cao cả là Đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Vì vậy, trong tư tưởng của mình, xây dựng Đảng là làm cho Đảng ta ngày càng trở nên trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức.

Thứ nhất, xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận

Xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận trong tư tưởng Hồ Chí Minh có một ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong và phát triển của Đảng. Ngay từ năm 1930, Đảng và Hồ Chí Minh đã luôn khẳng định: lý luận tiên phong của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin. Nghĩa là, Đảng luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Từ quan điểm hành động này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định: “Không có lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động... Chỉ có theo lý luận cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiên phong”. Rằng,

"Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin" [1, tr. 517.]. Rõ ràng, phải trang bị chủ nghĩa Mác - Lênin thì sức sống của Đảng mới trường tồn và phát triển.

Phải dựa vào lý luận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin để xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, lý luận. Hồ Chí Minh lưu ý: Việc học tập, nghiên cứu, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin phải luôn phù hợp với từng đối tượng; Việc vận dụng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin phải luôn phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể của nước ta trong từng thời kỳ; Trong quá trình hoạt động, Đảng ta phải chú ý học tập, kế thừa những kinh nghiệm tốt của các đảng cộng sản khác, đồng thời phải tổng kết kinh nghiệm của mình để bổ sung chủ nghĩa Mác - Lênin; Đảng ta phải tăng cường đấu tranh để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đồng thời, phải thường xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận giải quyết đúng đắn những vấn đề đặt ra trong quá trình Đảng lãnh đạo. Các nghị quyết của Đảng được xây dựng và tổ chức từ năm 1930 đến nay đã thực hiện thắng lợi và làm sáng tỏ những vấn đề mới trong thực tiễn, bổ sung và làm cho đường lối của Đảng ngày càng hoàn thiện.

Thứ hai, xây dựng Đảng về chính trị

Nội dung xây dựng Đảng về chính trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm: xây dựng đường lối chính trị, bảo vệ chính trị, xây dựng và thực hiện nghị quyết, xây dựng và phát triển hệ tư tưởng chính trị, củng cố lập trường chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị.v.v.. Trong các nội dung trên, theo Hồ Chí Minh, đường lối chính trị là một vấn đề cốt tử trong sự tồn tại và phát triển của Đảng. Người cảnh báo nguy cơ sai lầm về đường lối chính trị gây hậu quả nghiêm trọng đối với vận mệnh

của Tổ quốc, sinh mệnh chính trị của hàng triệu đảng viên và nhân dân lao động. Với quan điểm hành động này, có thể hiểu xây dựng Đảng về chính trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thực chất là nâng cao trình độ lý luận cho mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng, phải được biểu hiện ở mục đích và lập trường của một Đảng cách mạng.

Trên thực tế, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam đường lối chính trị mà Đảng ta luôn kiên định là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, trong đó mục đích cuối cùng của Đảng là tiến lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Vì vậy, nếu xa rời mục tiêu, lý tưởng đó, Đảng sẽ rơi vào tả khuynh hoặc hữu khuynh, dao động và không sớm thì muộn, sẽ xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin, xa rời lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Theo đó, Đảng cần phải giáo dục đường lối, chính sách của Đảng, thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên để họ luôn luôn kiên định lập trường, giữ vững bản lĩnh chính trị trong mọi hoàn cảnh.

Thứ ba, xây dựng Đảng về tổ chức

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng về tổ chức là vấn đề có ý nghĩa then chốt. Bởi theo Hồ Chí Minh, sức mạnh của Đảng là sức mạnh của tổ chức, sức mạnh của hệ thống chính trị trong tổ chức từ Đảng, từ Trung ương đến cơ sở, từ các cơ quan nhà nước và các tổ chức đoàn thể, quần chúng. Do đó, hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương đến cơ sở phải thật chặt chẽ, có tính kỷ luật cao. Sức mạnh các tổ chức liên quan chặt chẽ với nhau; mỗi cấp độ tổ chức có chức năng, nhiệm vụ riêng.

Trong hệ thống tổ chức Đảng, Hồ Chí Minh rất coi trọng vai trò của chi bộ. Chi bộ là tổ chức hạt nhân, quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng; là môi trường tu dưỡng, rèn luyện và cũng là nơi giám sát đảng viên. Chi bộ có vai trò quan trọng trong việc gắn kết giữa Đảng với quần chúng nhân dân.

Về bộ máy, theo Hồ Chí Minh để Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, đảm bảo tính hệ thống, tính hiệu quả, Đảng phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng. Bởi

lẽ, các nguyên tắc đó nhằm bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, phát huy cao nhất vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tập trung dân chủ trong mọi hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Chỉ có trên cơ sở thực hiện triệt để nguyên tắc này thì sức mạnh của công tác tổ chức trong quá trình xây dựng và phát triển Đảng mới được phát huy cao độ. Cụ thể đó là những nguyên tắc: Tập trung dân chủ; Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; Tự phê bình và phê bình; Kỷ luật nghiêm minh nhưng phải có tính tự giác; Đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng. Trong đó, nguyên tắc: Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản trong xây dựng Đảng, là nguyên tắc rường cột, quan trọng nhất để xây dựng Đảng, cơ sở bảo đảm hàng đầu để giữ vững bản chất cách mạng và vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Việc xem nhẹ, hạ thấp cũng như nhận thức không thấu đáo, thực hiện không đến nơi đến chốn nguyên tắc này không chỉ làm tổn hại đến vị thế, sức mạnh của Đảng, mà còn là một trong những căn nguyên dẫn đến sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Theo đó, khi nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững và thực hiện tốt, ý kiến của mọi người được tôn trọng, nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên sẽ không có cơ hội phát triển, lây lan.

Về công tác cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài. Người luôn nhận thức rất rõ vị trí, vai trò của người cán bộ trong sự nghiệp cách mạng. Theo Người: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Theo đó, Người luôn căn dặn Đảng ta phải hết sức quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ, "bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau", nhất là phải coi đó là "một việc rất quan trọng và rất cần thiết" [2, tr. 498]. Tuy nhiên, trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, việc đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, theo Người, không phải là ở số lượng, mà là ở

chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Với Người, phẩm chất đạo đức, tư cách của đội ngũ cán bộ, đảng viên mới là nhân tố đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng Đảng ta thành một Đảng vững mạnh về tổ chức.

Như vậy, xây dựng Đảng về tổ chức trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thực chất là nhằm làm cho Đảng ta trở thành một tổ chức chính trị trong sạch, vững mạnh; một tổ chức có sức chiến đấu cao với một đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tận trung với nước, tận hiếu với dân; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, gắn bó máu thịt với dân, luôn đặt lợi ích của tổ quốc và nhân dân lên trên hết và trước hết.

Thứ tư, xây dựng Đảng về đạo đức

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một mệnh đề nổi tiếng và có ý nghĩa to lớn về Đảng: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Mệnh đề đó ngày càng trở thành mệnh lệnh và yêu cầu sống còn trong công tác xây dựng Đảng để giữ vững vị trí, vai trò, bản chất và năng lực của một Đảng cầm quyền. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên và luôn xác định đạo đức là gốc của người cách mạng. Chính vì vậy, trong Di chúc dặn lại toàn Đảng, toàn dân những điều tâm huyết trước khi qua đời: Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Theo Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng về đạo đức là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, giáo dục và tu dưỡng tốt hơn, hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, đặc biệt là giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng. Cán bộ, đảng viên không phải là thần thánh. Họ là con người, ai cũng có hai mặt tốt - xấu, thiện - ác thường xuyên đấu

tranh với nhau. Trong điều kiện môi trường tốt, nếu cán bộ, đảng viên nỗ lực tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện thì mặt tốt, mặt thiện sẽ nổi lên, đẩy lùi mặt ác, mặt xấu và ngược lại.

Hồ Chí Minh đưa ra tiêu chí của một người cán bộ tốt, đó là người cán bộ đó phải vừa có đức, vừa có tài. Trong đó, đạo đức là gốc, Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” [3, tr. 252-253].

Như vậy, xây dựng Đảng về đạo đức thực chất là xây dựng văn hóa Đảng, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. Đó vừa là phương diện hợp thành của nội dung xây dựng Đảng, vừa là nhân tố đảm bảo thành công cho xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Bởi lẽ, cán bộ, đảng viên có đạo đức trong sáng thì chính trị, tư tưởng sẽ trong sáng, tổ chức sẽ đoàn kết, vững mạnh.

2.2. Những nhiệm vụ đặt ra trong công tác xây dựng Đảng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng là những chỉ dẫn quý báu của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và xây dựng Đảng cầm quyền, là đường hướng, phương châm khoa học, cách mạng, để Đảng và Nhân dân ta xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cách mạng chân chính, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam đi tới thành công. Trong xu thế mới của đất nước và thời đại đặt ra cho vai trò lãnh đạo của Đảng những nhiệm vụ mới. Đó là lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, trong điều kiện nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây vừa là điều kiện thuận lợi nhưng cũng đầy khó khăn thách thức đối với sự lãnh đạo của Đảng. Theo đó, chúng ta cần phải thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng thể hiện ở việc xây dựng Đảng về tư tưởng

Xây dựng Đảng về tư tưởng luôn là vấn đề cấp thiết đặt ra. Đảng ta là một khối thống nhất về tư tưởng và hành động, toàn Đảng từ Trung ương đến cơ sở mọi cán bộ, đảng viên phải luôn kiên định lập trường tư tưởng, phải kiên trì mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Nếu xa rời Đảng và cán bộ, đảng viên sẽ mất phương hướng hành động.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dày công giáo dục, rèn luyện cho nhiều cán bộ, đảng viên và toàn Đảng thấm nhuần lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Hiện nay đứng trước tình hình thế giới và trong nước tạo ra cả thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Theo đó, Đảng Cộng sản Việt Nam cần đẩy mạnh việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đề cao trách nhiệm của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, của từng cấp ủy, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng; Nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng của Hồ Chí Minh trong tình hình mới, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, gắn nghiên cứu thực tiễn Việt Nam với tham khảo kinh nghiệm, tiếp thu có chọn lọc thành tựu, giá trị tiến bộ của nhân loại; Công tác tư tưởng, lý luận phải là một bộ phận quan trọng nhất của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường giáo dục lý luận chính trị trong toàn Đảng, thực hiện có hiệu quả xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Tiếp tục kiên định lập trường “đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá. Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch; Chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”, tăng

cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm lãnh đạo đất nước thực hiện thành công xây dựng chủ nghĩa xã hội, đáp ứng sự kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ hai, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng thể hiện ở việc xây dựng Đảng về chính trị

Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, Đảng ta đã kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng được đường lối đúng, tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối chính trị. Đường lối của Đảng dựa trên những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời dựa trên cơ sở thực tiễn của đất nước trong từng giai đoạn.

Với những đòi hỏi của thực tiễn đặt ra, yêu cầu Đảng phải kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ của toàn Đảng, mỗi cán bộ Đảng viên; Đảng phải luôn tổng kết để nâng cao năng lực hoạch định đường lối, chính sách phù hợp với quy luật khách quan và đặc điểm của Việt Nam, tạo bước đột phá để phát triển; Đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị; đấu tranh bảo vệ, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị; Gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “*Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết 26-NQ/TW khóa XII về “*Tập trung xây dựng đội ngũ cán*

bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Chủ động phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyên hoá” trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thứ ba, thâm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng thể hiện ở việc xây dựng Đảng về tổ chức

Đảng mạnh là do tổ chức mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân và của toàn dân tộc.

Từ vai trò, vị trí của công tác tổ chức trong Đảng, đặc biệt là để Đảng đáp ứng tốt những đòi hỏi của thực tiễn và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng về tổ chức, đòi hỏi trong giai đoạn hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam phải thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng, xây dựng hệ thống tổ chức của Đảng trong sạch, vững mạnh từ Trung ương đến cơ sở. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trước hết là cán bộ lãnh đạo và quản lý ở các cấp, vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn, gắn bó với nhân dân. Xem trọng cơ chế, chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trọng dụng nhân tài và đãi ngộ xứng đáng người có đức, có tài. Cụ thể hóa, thể chế hóa nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ, có cơ cấu hợp lý, chất lượng tốt. Làm tốt công tác qui hoạch và tạo nguồn cán bộ, chú ý cán bộ nữ và cán bộ các dân tộc thiểu số, chuyên gia trên các lĩnh vực...

Thứ tư, thâm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng thể hiện ở việc xây dựng Đảng về đạo đức

Xây dựng đảng về đạo đức là một yếu tố cấu thành nên nội dung công tác xây dựng Đảng, đồng thời là cơ sở bảo đảm cho xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề căn cốt của xây dựng Đảng về văn hóa, nền tảng tinh thần của Đảng nhằm cụ thể hóa mục tiêu “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Trong đó, đạo đức được thể hiện trong văn hóa chính trị, văn hóa ứng xử trong Đảng, giữa cấp trên và cấp dưới, giữa đảng viên với đảng viên, đảng viên với quần chúng nhân dân.

Xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng và thực hiện những chuẩn mực giá trị đạo đức cách mạng của đội ngũ đảng viên, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Theo đó, “trong điều kiện hiện nay, xây dựng Đảng về đạo đức, góp phần tạo nên nguồn sức mạnh nội sinh, yếu tố gốc rễ trong Đảng và mỗi đảng viên” [4, tr. 36].

Đạo đức cùng với năng lực tạo nên nhân cách của mỗi người, mỗi cán bộ, đảng viên. Trong mỗi tổ chức đảng và trong toàn Đảng, nhân cách của từng đảng viên, của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy phản ánh diện mạo đạo đức, nhân cách của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thâm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, vấn đề đạo đức trong xây dựng Đảng lại chưa được đặt xứng tầm với các nội dung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đại hội XII của Đảng đã khẳng định: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng

chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi” [5, tr. 15]. Nếu không ngăn chặn nguy cơ này sẽ dẫn đến nhiều hậu quả không lường. Bởi lẽ, suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống là một trong những nguồn cội dẫn đến tham nhũng. “Do đó, việc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống sẽ góp phần giảm thiểu, ngăn ngừa tệ nạn tham nhũng ở nước ta hiện nay” [6, tr. 103].

Với ý nghĩa cấp bách đặt ra, trong giai đoạn hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải thấm nhuần sâu sắc và thực thi trong thực tiễn *quan điểm* của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài”; “ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác”; Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng phải chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao chất lượng đảng viên, xem đó là một nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng; Tiếp tục thực hiện triệt quan điểm mở rộng và *thực hành dân chủ* trong Đảng và ngoài xã hội, luôn xác định xây dựng Đảng về đạo đức là công việc thường xuyên, lâu dài, kết hợp chặt chẽ “xây” và “chống” với quyết tâm chính trị và sự nỗ lực cao của toàn Đảng, của mỗi tổ chức đảng, của từng đảng viên, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Tóm lại, xây dựng Đảng là nhiệm vụ cơ bản thường xuyên, cũng là nhiệm vụ then chốt trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi sự nỗ lực cao độ của toàn Đảng, toàn dân ở mọi cấp, mọi ngành và của bản thân mỗi đảng viên, đồng thời phải có chủ trương, biện pháp thích hợp, phải tìm ra được yêu tố tác động để có biện pháp phòng ngừa và giải quyết chính xác. Đặc biệt, cần phải thấm nhuần sâu sắc ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng để có sự vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam hiện nay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCE

- [1]. *Ho Chi Minh Complete episode*, episode 7. National Political Publishing House, Hanoi, 2000.
- [2]. *Ho Chi Minh Complete episode*, episode 12. National Political Publishing House, Hanoi, 2000.
- [3]. *Ho Chi Minh Complete episode*, episode 5. National Political Publishing House, Hanoi, 2000.
- [4]. K. O. Dang, and T. T. Tran, "Building the Party of Ethics in "Testament" of President Ho Chi Minh - Theoretical and Practical Values today," *Journal of Political Theory*, vol. 34 - 40, no. 7, p. 36, 2019.
- [5]. Vietnam Communist Party, *Document of the 12th National Congress*, National Political Publishing House, Hanoi, 2016.
- [6]. T. H. Vo, "Fighting the recession of political ideology, morality, and lifestyle contributing to the prevention of corruption," *Journal of Political Theory*, vol. 102-107, no. 7, p. 103, 2019.